

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

หลักเกณฑ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio

สาขาวิชา	Clearing House รอบที่ 1 (Portfolio)		
	รับ/ไม่รับ	รายละเอียด	จำนวนรับ
เทคโนโลยีอาหาร (กรุงเทพมหานคร)	รับ	<ol style="list-style-type: none"> คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ หรือ ศิลป์ - คำนวณ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอาหาร ในปีการศึกษาที่สมัคร ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดแข่งขันเกี่ยวกับอาหารระดับจังหวัดขึ้นไป ผลงานย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี หรือ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (5 ภาคการศึกษา) ไม่น้อยกว่า 2.30 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา มีบุคลิกภาพที่ดี สอบสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสม 	20
การกำหนดและการประกอบอาหาร (กรุงเทพมหานคร)	รับ	<ol style="list-style-type: none"> คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ในปีการศึกษาที่สมัคร ได้รับรางวัลชนะเลิศ หรือรองชนะเลิศจากการเข้าประกวดแข่งขันเกี่ยวกับอาหารระดับจังหวัดขึ้นไป ผลงานย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี หรือ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (5 ภาคการศึกษา) ไม่น้อยกว่า 2.50 และมีผลการเรียนในวิชาเคมีและชีววิทยาไม่ต่ำกว่า 2.50 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพดี โดยเพศหญิงต้องมีความสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร เพศชายต้องมีความสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร และมีน้ำหนักสัมพันธ์กับส่วนสูง สอบสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสม 	20

สาขาวิชา	Clearing House รอบที่ 1 (Portfolio)		
	รับ/ไม่รับ	รายละเอียด	จำนวนรับ
คหกรรมศาสตร์ (กรุงเทพมหานคร)*	รับ	<ol style="list-style-type: none"> 1. คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษาที่สมัคร 2. ได้รับรางวัลชนะเลิศ หรือรองชนะเลิศจากการเข้าประกวดแข่งขันเกี่ยวกับ คหกรรมศาสตร์ ระดับจังหวัดขึ้นไป ผลงานย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี หรือ 3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (5 ภาคการศึกษา) ไม่น้อยกว่า 2.30 4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา มีบุคลิกภาพที่ดี 5. สอบสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสม 	30
เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (วิทยาเขตสุพรรณบุรี)	รับ	<ol style="list-style-type: none"> 1. คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษาที่สมัคร 2. ได้รับรางวัลชนะเลิศ หรือรองชนะเลิศจากการเข้าประกวดแข่งขันเกี่ยวกับอาหารระดับจังหวัดขึ้นไป ผลงานย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี หรือ 3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (5 ภาคการศึกษา) ไม่น้อยกว่า 2.30 4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา มีบุคลิกภาพที่ดี 5. สอบสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสม 	10
คหกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตสุพรรณบุรี)	รับ	<ol style="list-style-type: none"> 1. คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษาที่สมัคร 2. ได้รับรางวัลชนะเลิศ หรือรองชนะเลิศจากการเข้าประกวดแข่งขันเกี่ยวกับคหกรรมศาสตร์ ระดับจังหวัดขึ้นไป ผลงานย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี หรือ 3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (5 ภาคการศึกษา) ไม่น้อยกว่า 2.30 4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา มีบุคลิกภาพที่ดี 5. สอบสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสม 	20
ธุรกิจการบิน (ศูนย์ลำปาง)	รับ	<ol style="list-style-type: none"> 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ 2. เป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1) โครงการผู้มีความสามารถทางด้านวิชาการ 	20

สาขาวิชา	Clearing House รอบที่ 1 (Portfolio)		
	รับ/ไม่รับ	รายละเอียด	จำนวนรับ
ธุรกิจการบิน (ศูนย์ลำปาง) (ต่อ)		<p>- เป็นผู้มีความสามารถทางด้านวิชาการ ผ่านการเข้าค่ายทางวิชาการ หรือผ่านการแข่งขันทางวิชาการในแขนงใดแขนงหนึ่ง เป็นตัวแทนของโรงเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมในเชิงวิชาการ ผ่านการเข้าร่วมโครงการเยาวชนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของเยาวชนประเภทใดประเภทหนึ่งในต่างประเทศ</p> <p>2) โครงการผู้มีความสามารถด้านกีฬา</p> <p>- เป็นนักกีฬาทีมชาติ เยาวชนทีมชาติ นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ระดับเยาวชน นักกีฬาตัวแทนของโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันระหว่างโรงเรียนในประเภทกีฬาที่เป็นมาตรฐานสากลหรือในรายการแข่งขันที่สมาคมกีฬาไทยเป็นผู้จัดการแข่งขันและต้องมีผลงานการแข่งขันได้รับรางวัล เหรียญรางวัล ในระยะเวลา 3 ปีย้อนหลัง นับจากวันรับสมัคร</p> <p>3) โครงการผู้มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม</p> <p>- เป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี นักร้อง ทางเครื่อง (Dancer) หรือ เคยร่วมการประกวด / แข่งขันในรายการต่าง ๆ ใดๆ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้</p> <p>1. เข้าร่วมการประกวดหรือแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนและได้รับรางวัลการเข้าประกวด ในรับจังหวัด ระดับภาค หรือระดับประเทศ</p> <p>2. เข้าร่วมการประกวดหรือแข่งขันในรายการประกวดต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับภาค หรือระดับประเทศ เป็นต้น</p> <p>4) โครงการผู้มีความสามารถด้านนาฏศิลป์ ดนตรี และการแสดง</p> <p>- เป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดีต่อศิลปะการแสดง</p> <p>- เป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษหรือเคยเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องกับนาฏศิลป์ไทย ดนตรีไทย หรือดนตรีพื้นบ้าน ดุริยางค์ศาสตร์ตะวันตก หรือเป็นสมาชิกวงดุริยางค์</p> <p>3. สอบสัมภาษณ์ โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ คำนึงถึงทัศนคติ บุคลิกภาพ และทักษะที่จำเป็นของสาขาวิชา โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้</p>	

สาขาวิชา	Clearing House รอบที่ 1 (Portfolio)		
	รับ/ไม่รับ	รายละเอียด	จำนวนรับ
ธุรกิจการบิน (ศูนย์ลำปาง) (ต่อ)		<p>3.1 กลุ่มที่ 1 ผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีคะแนน GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50</p> <p>3.2 กลุ่มที่ 2 ผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีคะแนน GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50</p> <p>4. เอกสารประกอบการพิจารณาการสัมภาษณ์ ประกอบด้วย แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ในด้านต่าง ๆ ที่เป็นความสามารถพิเศษ ระหว่างปี พ.ศ. 2558 – 2560 (จัดทำแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) โดยมีการแนะนำตัวเอง 5 หน้า และแสดงหลักฐานหรือประกาศนียบัตรที่แสดงถึงความสามารถพิเศษ</p> <p>5. คุณสมบัติเฉพาะ</p> <p>5.1 ผู้เข้าศึกษาชาย มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 165 เซนติเมตร</p> <p>5.2 ผู้เข้าศึกษาหญิง มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 158 เซนติเมตร</p> <p>5.3 มีน้ำหนักต้องสัมพันธ์กับส่วนสูง</p> <p>5.4 มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง</p> <p>5.5 ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา การมองเห็น การได้ยิน การพูด และการสื่อสาร</p> <p>5.6 ไม่เป็นผู้ที่มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต โรคประสาท หรือโรคบุคลิกภาพแปรปรวน อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพธุรกิจการบิน</p>	

หมายเหตุ * มีนักศึกษาพิเศษเรียนร่วม